

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๑๖๒๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเรื่องประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ ได้จัดทำประกาศดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมให้ผู้ใช้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ เพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด รายละเอียดตามเรื่องเดิมดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [standard.dga.or.th](http://standard.dga.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖

“เรียนดี มีความสุข”